

Số: 57/BC-BTK

Côn Đảo, ngày 21 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO**

**Tổng hợp ý kiến tại các Tổ thảo luận, kiến nghị của MTTQ  
và 02 Ban HĐND huyện với Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện Côn Đảo  
khoá XI, nhiệm kỳ 2106-2021**

Sáng ngày 20/12/2017, HĐND huyện đã tổ chức thảo luận Tổ với thành phần tham dự theo Kế hoạch số 42/KH-HĐND ngày 31/10/2017 (Tổ thảo luận số 1 tại Phòng họp Khối vận do ông Châu Vũ – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì; Tổ thảo luận số 2 tại Phòng họp HĐND và UBND huyện do ông Lê Minh Nhật – Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện chủ trì; Tổ thảo luận số 3 tại Hội trường HĐND và UBND huyện do ông Trần Tấn Đạt – Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì; Tổ thảo luận số 4 tại Hội trường Huyện ủy do ông Phan Thanh Biên – Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện chủ trì và Tổ thảo luận số 5 tại Phòng họp Huyện ủy do ông Nguyễn Hoàng Tùng – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì).

Tại 05 Tổ thảo luận có tổng cộng 93 vị đại biểu và khách mời tham dự; có 38 vị tham gia phát biểu với 61 ý kiến (Tổ thảo luận số 1 có 13 lượt ý kiến; Tổ thảo luận số 2 có 23 ý kiến; Tổ thảo luận số 3 có 13 ý kiến; Tổ thảo luận số 4 có 10 lượt ý kiến; Tổ thảo luận số 5 có 5 ý kiến).

Hầu hết ý kiến của các vị đại biểu và khách mời tại 5 Tổ thảo luận đã được đại diện UBND huyện cùng các cơ quan, đơn vị giải trình, trả lời tại buổi thảo luận. Qua tổng hợp ý kiến thảo luận tại 05 Tổ đại biểu và kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (11 ý kiến) và 02 ban HĐND huyện (Ban KT-XH 22 ý kiến, Ban Pháp chế 5 ý kiến). Tổng hợp, còn 25 ý kiến, về 6 lĩnh vực, đề nghị Chủ tọa đưa vào nội dung chương trình Kỳ họp HĐND huyện lần thứ Sáu, như sau:

**I. Lĩnh vực an ninh trật tự, chấp hành pháp luật: 4 ý kiến**

1. Tình hình vi phạm, tội phạm ma túy thời gian gần đây tăng lên, các vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng có chiều hướng tăng. Đề nghị ông cho cử tri huyện nhà biết riêng lực lượng Công an huyện đã chủ động đấu tranh với hiện tượng này như thế nào; công tác phối hợp giữa lực lượng Công an huyện với các cơ quan chức năng có liên quan trong đấu tranh phòng chống và kéo giảm tội phạm hình sự và các tai nạn, tệ nạn xã hội trong năm qua như thế nào? (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 1, 2, 3 và 4*)

2. Đề nghị UBND huyện cho biết chính kiến về lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị như: Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường khu vực chợ tạm, khu vực lô K và khu liên cơ; tình trạng taxi, ô tô đậu và đỗ trên nhiều tuyến đường, gia súc thả rông, xe tải chở vật liệu làm rơi vãi trên đường. (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 3, 4*)

3. Trong báo cáo của Tòa án huyện số vụ VKS nhân dân cấp tỉnh, huyện kháng cáo là 3 vụ, trong báo cáo 6 tháng đầu năm có 2 vụ phúc thẩm được giảm án tù. Vậy

trách nhiệm của các cơ quan chức năng như thế nào? và còn 1 vụ kháng cáo kết quả xử lý như thế nào đến nay không thấy trong báo cáo (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 4*)

4. Vụ đánh bạc tại Quán Dê Lang Thang: Cử tri đặt vấn đề: Trước đó khoảng một tháng Công an huyện đã bắt một vụ đánh bạc tương tự, những người tham gia trong vụ đánh bạc đó đã bị tạm giam và đã đưa ra xét xử xong, còn vụ đánh bạc tại Quán Dê Lang Thang thì những người tham gia trong vụ đánh bạc đó tại sao không xử lý? Đề nghị VKSND huyện giải trình rõ để cử tri được biết (*Ý kiến của Ban Pháp chế*)

## **II. Về quản lý quy hoạch, đất đai: 4 ý kiến**

1. Việc khảo sát và đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh giá đất trên địa bàn như thế nào nhằm giảm bớt khiếu nại, kiến nghị khi áp giá bồi thường để thu hồi đất và để thực hiện việc thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất, thu thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện cho biết việc này thực hiện như thế nào? (*Ý kiến của Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện*)

2. Đề nghị các cơ quan chức năng huyện cho biết về quản lý tài nguyên – môi trường như: Người dân tự khai phá đất trái phép, lấn chiếm đất trái phép do nhà nước quản lý. (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 3*)

3. Theo phản ánh của cư tri việc phối hợp tổ chức cưỡng chế của các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, đến nay việc cưỡng chế bà Hồng, bà Hằng, bà Thu chậm và không dứt điểm? Chi bộ và Ban điều hành khu dân cư không nắm được để phối hợp tuyên truyền, thông báo cho bà con cử tri biết. (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 4*)

4. Về thủ tục bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại 03 khu vực phù hợp quy hoạch, tại Kỳ họp thứ Tư UBND huyện đã hứa sẽ đôn đốc đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh hồ sơ trong Quý 3 năm 2017 và đôn đốc các cơ quan của tỉnh hoàn chỉnh công tác thẩm định để thực hiện bán cho người dân trong Quý 4 năm 2017. Vậy đề nghị ông cho biết tới thời điểm hiện nay tiến độ như thế nào, có thể thực hiện được việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người dân trong năm 2017 được hay không? (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 2*)

## **III. Về quản lý tài nguyên - vệ sinh môi trường: 03 ý kiến**

1. Đề nghị UBND huyện làm rõ: Cơ quan nào có chức năng quản lý bảo đảm vệ sinh vỉa hè, lề đường? Cơ quan hoặc tổ chức nào có trách nhiệm thu gom tập trung rác xây dựng, rác điện tử về bãi tạm do Ban quản lý công trình công cộng đã bố trí và phải có giải pháp quyết liệt, xử lý dứt điểm tình trạng rác thải xây dựng, rác thải điện tử ra các vỉa hè, lề đường khu vực dân cư. (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 1*)

2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh xử lý tình trạng đổ nước thải, chất thải gây ô nhiễm môi trường một số tuyến đường khu vực chung cư công vụ, đường Võ Thị Sáu, đường Nguyễn Thị Minh Khai. (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 1*)

3. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng TNMT: Kiểm tra, ngăn chặn tình trạng đào bới, san lấp, khai thác đá xây dựng tại một số hộ dân được cấp đất đường Hồ

Văn Mịch- Khu dân cư số 3 gây nguy cơ sạt lở núi, ảnh hưởng đất rừng phòng hộ UBND huyện quản lý. (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 1 và 2*)

#### **IV. Các ngành kinh tế: 04 ý kiến**

1. Theo phản ánh của cử tri, hiện nay trên địa bàn khu trung tâm, có một số hộ dân chăn nuôi với quy mô từ trên 50 con heo trong khu dân cư, mặc dù có xây dựng đường dẫn nước thải từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải nhưng không đảm bảo độ kín và khoảng cách từ cơ sở chăn nuôi đến những hộ dân lân cận theo quy định tại quyết định số 397/QĐ-CN-MTCN ngày 04/4/2017 của Cục chăn nuôi, gây ô nhiễm mùi, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống người dân. Đề nghị cho biết nội dung phản ánh của cử tri có đúng không và Phòng Kinh tế đã tham mưu cho UBND huyện hướng xử lý, khắc phục tình trạng này như thế nào (nếu có)? *Ý kiến của Tổ thảo luận số 2*

2. Theo phản ánh nhiều lần của cử tri, hiện nay có các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường như: người dân tự ý khai thác đá trái phép trên các sườn núi để lấy vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng, điều này dẫn đến nguy cơ gây sạt lở núi rất nguy hiểm và có thể dẫn đến lấn chiếm trái phép đất do nhà nước quản lý. Đề nghị cho biết, là cơ quan chuyên môn của huyện trong lĩnh vực này, Phòng TN – MT đã tham mưu cho UBND huyện có biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm chủ động ngăn ngừa các nguy cơ này chưa? *Ý kiến của Tổ thảo luận số 2*

3. Theo phản ánh gay gắt nhiều lần của cử tri: Tại khu dân cư số 2, có Lò giết mổ gia súc xả thải trực tiếp ra môi trường, làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân xung quanh, BÐH KDC đã phản ánh đến Phòng TN và MT nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

+ Đề nghị cho biết đã tham mưu cho UBND huyện hướng xử lý việc này như thế nào, có vướng mắc gì không mà không xử lý được?

+ Thường trực HĐND huyện đã cho dự kiến chủ trương đầu tư lò giết mổ tập trung tại khu vực Bến Đầm nhằm kết hợp và phát huy hiệu quả đầu tư Chốt kiểm dịch động vật Bến Đầm và để khắc phục căn cơ tình trạng phát sinh ô nhiễm trong khu dân cư tập trung. Trong thời gian chờ triển khai chủ trương này, UBND huyện đã có biện pháp nào để kiểm tra và khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường từ các lò giết mổ hiện tại? (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 2 và 4*)

4. Hiện nay các chuyến tàu ra Côn Đảo ngày càng tăng, hàng hóa chở ra ra Côn Đảo ngày càng nhiều. Vậy UBND huyện có giải pháp nào kiểm tra hết tất cả các mặt hàng này không. (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 1*)

#### **V. Về đầu tư và quản lý sử dụng cơ sở hạ tầng: 04 ý kiến**

1. Đề nghị Ban QLDA ĐTXD huyện thông tin đến đại biểu dự kỳ họp và cử tri huyện nhà về những nội dung kinh tế kỹ thuật chủ yếu của một số dự án, công trình mà Ban đang thực hiện. *Ý kiến của Tổ thảo luận số 2*

2. Kiến nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, đề xuất xây dựng vòng xuyên tại ngã ba giao lộ: Đường Võ Thị Sáu với Đường Phan Chu Trinh, đường Huỳnh Thúc Khác (khu dân cư số 2 và số 3); ngã ba giao lộ đường Nguyễn Đức Thuận với Đường Hoàng Phi Yến, đường đi Bến Đầm (khu vực Cống An Hải) thay cho tam giác hiện nay nhằm bảo đảm an toàn giao thông. (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 1*)

3. Hệ thống chiếu sáng, ghề đá, các dụng cụ tập luyện TDTT tại một số công viên trên địa bàn huyện Côn Đảo còn thiếu. Đề nghị sớm hoàn thiện Công viên tại đường nội bộ khu 8 để tạo mỹ quan cho khu vực này? (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 2 và 4*)

4. Đề nghị UBND huyện giải thích để cử tri hiểu và thông cảm về các dự án: Cảng tàu khách Côn Đảo thi công đã lâu nhưng tới nay vẫn chưa hoàn thành và đưa vào sử dụng gây mất mỹ quan và lãng phí, cần sớm được thi công hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng; Cảng Bến Đầm đã xuống cấp trầm trọng, hiện nguy cơ mất an toàn rất cao nhưng vẫn chưa được duy tu, sửa chữa. Giai đoạn 2 của dự án Khu neo đậu tránh trú bão Bến Đầm hiện nay và sau này thế nào? (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 2 và 4*)

## **VI. Về lĩnh vực Văn hóa – Xã hội: 06 ý kiến**

1. Đề nghị UBND huyện cho biết phương hướng sử dụng, khai thác dự án “Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ tập luyện thể dục thể thao” tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao hiện nay như thế nào và dự kiến đầu tư giai đoạn 2 gồm những hạng mục gì? (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 2*)

2. HĐND huyện nhiều lần kiến nghị là ngân sách huyện nên giành kinh phí để đầu tư đồ chơi trẻ em, dụng cụ luyện tập thể dục thể thao phục vụ cộng đồng từ trước nay luôn được trả lời là ngân sách không có nguồn. Năm 2017, ngân sách huyện chỉ giành 1.000 triệu đồng đầu tư sân chơi cho trẻ em nhưng lại giành phần lớn chi phí để bê tông hóa sân Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, mà chưa hoặc không mua đồ chơi cho trẻ em. Đề nghị UBND huyện cho biết: Khi nào thì nghiên cứu giải quyết được việc đầu tư đồ chơi trẻ em, dụng cụ luyện tập thể dục thể thao phục vụ cộng đồng, bố trí thêm ghề đá và hệ thống ánh sáng các công viên để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân một cách thiết thực. (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 2 và 3*)

3. Đề nghị UBND huyện giải trình HĐND huyện về thủ tục đề nghị giao lô đất cạnh Trường Võ Thị Sáu và đường Lê Hồng Phong cho Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu sử dụng, hiện nay như thế nào, còn vướng mắc gì? (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 2*)

4. Đề nghị UBND huyện cho biết đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Trường THCS - THPT Võ Thị Sáu về hướng khắc phục bất cập về thiết kế để khai thác, sử dụng hồ bơi trong dự án “Khu luyện tập thể dục thể thao Trường Võ Thị Sáu” như thế nào để phục vụ cho việc học tập, rèn luyện sức khỏe cho học sinh và để không lãng phí nguồn vốn đầu tư hay chưa, và có thể khắc phục được không? (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 2*)

5. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng giải trình về cơ sở nào để xây dựng giá tham quan tại BQL di tích, Bảo Tàng Côn Đảo, Vườn Quốc Gia Côn Đảo? Đối tượng miễn giảm gồm những ai? Và mục đích sử dụng nguồn thu này để phục vụ vào mục đích gì? (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 4*)

6. Trước tình hình tăng nhanh số lượng học sinh, thiếu cơ sở trường lớp, thiếu giáo viên như hiện nay, UBND huyện và các cơ quan chức năng đã làm gì và giải pháp sắp tới để giải quyết thực trạng này? (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 4*)

Vào lúc 14 giờ ngày 20/12/2017, Thường trực HĐND huyện đã chủ trì hội ý với UBND huyện, Tổ trưởng 05 Tổ đại biểu và thống nhất như sau:

**A.** Chủ tọa kỳ họp sẽ điều hành thảo luận về 06 nội dung: Về an ninh trật tự, chấp hành pháp luật; Quản lý quy hoạch, đất đai; Quản lý tài nguyên - vệ sinh - môi trường; Các ngành kinh tế; Đầu tư và quản lý sử dụng cơ sở hạ tầng; Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội. (Thường trực HĐND huyện đã gửi Công văn số 114/CV-HĐND ngày 20/12/2017 đến UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện để chỉ đạo việc chuẩn bị ý kiến phát biểu tại hội trường).

**B.** Về công tác chất vấn tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện giao cho Chủ tọa kỳ họp tùy diễn biến của Phiên thảo luận và chất vấn để chọn những nội dung phù hợp trong công văn 110/CV-HĐND để điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- BTr UBMTTQVN huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Đảng Công TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯ KÝ KỶ HỌP**



TRẦN THỊ HOÀI THU